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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันองัคารที่ ๑ มนีาคม ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่ ณ ต าบลบางเสร ่อ าเภอสตัหีบ จงัหวัดชลบุรี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

 หนว่ยงานภาครฐั   ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ  รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัด โดยการน าแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ าที่ประชาชนได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยตรง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากภาคส่วนราชการ  
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๗. วิธกีารประเมินผล 

  

  สังเกต                สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

                 สัมภาษณ์                       อื่น ๆ 

 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ ต าบลบางเสร่ อ าเภอ 
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
จ านวน ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 
ชาย 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๖๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐) เป็นเพศชาย 
จ านวน ๔๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐)   
 
 ๒. อาย ุ
   

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
มากกว่า ๖๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี

๓๗ 
๒๕ 
๑๕ 
๑๒ 
๑๐ 
๑ 

๓๗.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๓๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๐) 
รองลงมา ได้แก่ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี  จ านวน ๒๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐) อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๑๕ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐) อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี 
จ านวน ๑๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐)  และอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี จ านวน ๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐) 
ตามล าดับ 
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 ๓. ระดับการศกึษา 
   

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศกึษา 
มัธยมศกึษา 
ปริญญาตร ี
ไม่ได้เรียน 

สูงกว่าปรญิญาตรี 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 

๔๕ 
๒๓ 
๑๘ 
๖ 
๕ 
๓ 

๔๕.๐๐ 
๒๓.๐๐ 
๑๘.๐๐ 
๖.๐๐ 
๕.๐๐ 
๓.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๔๕ คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๔๕.๐๐) รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษา จ านวน ๒๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐) ปริญญาตรี จ านวน ๑๘ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐) ไม่ได้เรียน จ านวน ๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐) และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
จ านวน ๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐) ตามล าดับ 
 

 ๔. อาชีพหลกั 
   

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
อื่น ๆ 
รับจ้าง 
ค้าขาย 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
เกษตรกรรม 

๓๔ 
๒๗ 
๒๔ 
๙ 
๖ 

๓๔.๐๐ 
๒๗.๐๐ 
๒๔.๐๐ 
๙.๐๐ 
๖.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพอื่น ๆ จ านวน ๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐) ร อ ง ล ง ม า 
ได้แก่ รับจ้าง จ านวน ๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐) อาชีพค้าขาย จ านวน ๒๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐) 
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐) และ อาชีพอาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๖ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐) ตามล าดับ 
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 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู ้ จ านวน ร้อยละ 
บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 

วิทยุ/โทรทศัน ์
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์สื่อ

สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  
อื่น ๆ 

๖๘ 
๓๐ 
๑๙ 
๙ 
๖ 

๖๘.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๑๙.๐๐ 
๙.๐๐ 
๖.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจาก บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
จ านวน ๖๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐) รองลงมา ได้แก่ วิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๐๐) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๑๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่าง ๆ จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐) และอื่น ๆ จ านวน ๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐) ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

 

ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับหน้าที่และอ านาจของวุฒสิภา 
   

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ ระดับ 

(%) ความคิดเห็น 
๑ ท่านทราบเกี่ยวกบัหน้าที่ของวฒุิสภาในการควบคมุการ

บริหารราชการแผน่ดนิของฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) 
๓.๒๒ ๖๔.๔๐ ปานกลาง 

๒ ท่านทราบเกี่ยวกบับทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่
เกี่ยวกบัการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาต ิ

๓.๒๒ ๖๔.๔๐ ปานกลาง 

๓ ท่านทราบเกี่ยวกบัหน้าที่ของวฒุิสภาในการพิจารณาและ
กลั่นกรองกฎหมาย 

๓.๑๖ ๖๓.๒๐ ปานกลาง 

รวม ๓.๑๙ ๖๓.๘๐ ปานกลาง 

 
 

 
หน้าที่และอ านาจอื่นๆ ที่ท่านทราบ 
- 
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ความพึงพอใจต่อโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวนัออก 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ ระดับ 

(%) ความคิดเห็น 
๑ การดูแลอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที ่ ๓.๕๒ ๗๐.๔๐ มาก 
๒ สถานทีด่ าเนินโครงการฯ ๓.๔๓ ๖๘.๖๐ มาก 
๓ สมาชิกวุฒิสภาผู้ให้ข้อมูล/ตอบข้อซักถาม ๓.๔๓ ๖๘.๖๐ มาก 
๔ เนื้อหาสาระและข้อมูลที่ได้รบัจากโครงการฯ ๓.๓๓ ๖๖.๖๐ ปานกลาง 

รวม ๓.๓๘ ๖๗.๖๐ ปานกลาง 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ ระดับ 

(%) ความคิดเห็น 
๑ เพื่อเป็นเวทีใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้มาชีแ้จงการ

ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน มา
น าเสนอให้ประชาชนรบัทราบ ผ่านการรับรู้ของสมาชกิ
วุฒิสภา 

๓.๕๐ ๗๐.๐๐ มาก 

๒ น าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวติมาบอกต่อ
เพื่อให้สมาชิกวฒุิสภาด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

๓.๔๙ ๖๘.๒๐ มาก 

๓ สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
การด าเนนิชวีิต 

๓.๔๑ ๖๘.๒๐ ปานกลาง 

๔ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่ม และเพิ่มชอ่งทางการ
ติดต่อสื่อสารกับวฒุิสภา 

๓.๓๖ ๖๗.๒๐ ปานกลาง 

รวม ๓.๔๓ ๖๘.๖๐ มาก 
 

ท่านต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือในเรื่องใด 

๑. ช่วยเหลือในการด ารงชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล าพัง ไม่มีลูกหลานคอยดูแล 

๒. รับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือประชาชน 
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๘. ผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐  คน  

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

            ประชาชนทัว่ไป                 เด็ก – เยาวชน            ผู้บริหาร ร.ร./ครู 
 

                      ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน         อืน่ ๆ  

  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย  

 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
 - หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด  
ท้องถิ่นจังหวัด กอ.รมน. จังหวัด กรมเจ้าท่าจังหวัดชลบุรี พาณิชย์จังหวัดชลบุรี   
 - ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน นายกเทศมนตรี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 - สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 

    ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ได้รับทราบถึงการติดตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ การด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพ่ีน้องประชาชน  
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งได้ร่วมกนั
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการรวมพูดคุยกับประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถาม 
นอกจากนี้ ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และต้องการสะท้อนให้สมาชิก
วุฒิสภาได้รับทราบ โดยบรรยากาศในการพูดคุยมีความเป็นกันเอง  

    ๘.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

    อื่น ๆ .......................................................................... 

   

 ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                         เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



๗ 

๙. ข้อสังเกต  (ไม่ม)ี 

๑๐. ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

 - 
 
๑๑. สรุปสาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 

 
 
สมาชกิวุฒิสภา ประกอบดว้ย 
๑. พลเอก สิงห์ศึก สิงหไ์พร     รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง 
       ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ 
๒. พลเอก วรพงษ์ สงา่เนตร     สมาชิกวุฒิสภา  
       ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
๓. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการ) 
๔. พลเอก วสนัต ์สุริยะมงคล    สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการ) 
๕. พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์    สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการ) 
๖. นายวิรตัน ์เกสสมบรูณ ์    สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการ) 
๗. นางสาวดวงพร รอดพยาธิ์    สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการ) 
๘. นางสาววไิลลักษณ์ อรินทมะพงษ ์   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการ) 
๙. นายจิรชัย มูลทองโร่ย    สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการอ านวยการ) 
 
พร้อมด้วย 
๑. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตที่ ๘และ ๙ 
๒. นายเจรญิ ชื้อตระกูล ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตร ีเขตที ่๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่  ๑  มีนาคม ๒๕๖๕ 
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่  ต าบลบางเสร ่อ าเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี 

 

การหารือกับสว่นราชการ 
 



๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะฯ ลงพ้ืนที่ติดตามรับฟังการด าเนินงานโครงการ “ต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต าบางเสร่ 
ต าบล ซึ่งเป็นต าบลต้นแบบในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ รวมทั้งการสร้างความยั่งยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ทั้งเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท า
ประมง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อุตสาหกรรม และการค้า รวมทั้ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณสุข 
และการประมงในพ้ืนที่ต าบลบางเสร่ โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ดร.สะถิระเผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๘ อ าเภอสัตหีบ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบข้าวสาร หน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK จ านวน   
๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
 
สาระส าคัญ 
 การด าเนินการต าบลต้นแบบ “โครงการงการ ต าบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณา ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ เป็นต าบลต้นแบบของจังหวัด
ชลบุรี ทั้งนี้เนื่องจากเป็นต าบลที่มีวิถีชุมชน วัฒนธรรม และทรัพยากรที่คนรุ่นปัจจุบันได้พยายาม       
อนุรักษณ์ไว้และมีการสืบทอดต่อโดยคนรุ่นใหม่ ประกอบกับมีแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง 
ครอบคลุมทั้ง ๑๕ ด้าน โดย กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ได้มีการเตรียมการที่จะให้ ต าบลบางเสร่ เป็นต าบล
ต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ โดยได้บูรณาการกับส่วนราชการต่าง ๆ น าโครงการที่เกิด
ประโยชน์ไปด าเนินการในพื้นที่ต าบลบางเสร่ 
 
 

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกลงพื้นที่ ดังนี ้
ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ 

 
 



๙ 

 การขับเคลื่อนโครงการก ากับ ติดตาม ประเมินผล “ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย กอ.รมน.
จังหวัดชลบุรี” 
 แผนปฏิบัติการด้านการด าเนินงาน (คัดเลือกจากแผนปฏิบัติการ ๒๓ ด้าน) ประกอบด้วย  
 ๑. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 
 ๒. ด้านการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด 
 ๓. ด้านแผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
 ๔. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๕. ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายด าเนินการในจังหวัดชลบุรี มีจ านวนต าบลทั้งสิ้น ๙๒ ต าบล 
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด าเนินการ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ จ านวน ๑๙ ต าบล 
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด าเนินการ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ จ านวน ๑๘ ต าบล 
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ด าเนินการ ๒๘ เปอร์เซ็นต์  จ านวน ๒๖ ต าบลและต าบลต้นแบบ          
๑ ต าบล 
 - คงเหลือปีงบประมาณต่อไป ด าเนินการ ๓๒ เปอร์เซ็นต์ จ านวน ๒๙ ต าบล 
 

การขับเคลื่อน “ต าบลต้นแบบ ๑๕ แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 
 ๑. แผนการเสริมสร้างความมัน่คงของมนษุย์ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน        (การ
สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้,การลด/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม/ความรุนแรงในครอบครัว 
และการลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน) 
 ๒. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
 ๓. แผนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน 
 ๔. แผนการสร้างความรักสามัคคีปรองดอง ความรักชาติ และความภาคภูมิใจในชาติ 
 ๕. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๖. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเถื่อน และผู้หลบหลีเข้าเมือง         
ผิดกฎหมาย 
 ๗. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๘. แผนการรักษาความมั่นคงบริเวณพ้ืนที่ชายแดนทางบก/ทางทะเล 
 ๙. แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
 ๑๑. แผนการรักษาด้านความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
 ๑๒. แผนการเสริมสร้างสุขภาวะ/การสาธารณสุข 
 ๑๓. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๑๔. หนึ่งต าบล หนึ่งศูนย์กีฬา หนึ่งกีฬาดีเด่น 
 ๑๕. แผนการบริหารจัดการ 
 
 
 
 



๑๐ 

ข้อคิดเห็นการน าเสนอจากภาคประชาชนและส่วนราชการ 
 
 ๑. สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า สธ. ได้ด าเนินการกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จัดท า “โครงการชุมชนยั่งยืน เอาชนะยาเสพติด” บวร วัด โรงเรียน ร่วมกันจัดท าลงนามบันทึกข้อตกลง 
MOU ในหมู่ที่ ๒ ต าบลบางเสร่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดประชาชนได้รับผลกระทบเรื่อง
อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค จึงมีการระดมทุนจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง เจลล้างมือ แมส และ
สิ่งของที่จ าเป็นช่วยเหลือประชาชนในต าบลบางเสร่ พร้อมทั้งจัดท าบันทึกข้อเดือดร้อนที่ประชาชน
ต้องการความช่วยเหลือรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาน าส่งให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
เอ็กซเรย์พ้ืนที่เรื่องยาเสพติด หากพบว่ามีผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดก็น ามาบ าบัดรักษา โดยมีก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านช่วยสืบค้นน าไปบ าบัด จัดท าระบบติดตามดูแลและส่งเสริมอาชีพ ร่วมถึงการ
สนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาร้านค้าให้สะอาดผ่านมาตรฐาน  SHA Plus ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีอย่างเข้มงวด 
 ๒. สถานีต ารวจภูธรสัตหีบ รายงานว่า ด าเนินการเรื่องการรักษาความปลอดภัยและ
อาชญากรรมโดยการน าโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติชุมชน เนินบรรพตและชุมชนชายทะเล หมู่ที่ ๔ ต าบลบางเสร่ พบปะเยี่ยมประชาชนใน
พ้ืนที่ ตรวจคัดกรองผู้ที่เสพหรือติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ ราย  จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ลงพ้ืนที่ติดตามดูแลใกล้ชิดประชาชนสัมผัส
กับผู้ติดเชื้อท าให้ได้รับการติดเชื้อหลายนาย ส านักงานต ารวจแห่งชาติเล็งเห็นว่าการพบปะเยี่ยมเยือน
อย่างใกล้ชิดท าให้การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจึงได้จัดท าโครงการ Cyber Village เป็นสื่อกลางในการ
เชิญชวนเป็นสมาชิกกลุ่มได้พบปะพูดคุยกันน าเสนอการแก้ปัญหารในชุมชน เช่น พบว่าถังขยะมีจ านวน
น้อยไม่พอรองรับกับขยะก็จะประสานเทศบาลน าถังขยะมาเพ่ิมให้ ปริมาณน้ าขังในพ้ืนที่ก่อใหเ้กิดยุงลาย
ก็แก้ไขก าจัดยุงลายโดยการแจกทรายอะเบท วัยรุ่นมีการขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะจัดตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร แนะน าร้านที่จ าหน่ายอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์ให้มีการจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ที่ถูกต้องรวมถึงแนะน าไม่ให้บริการตกแต่งตดิตั้งอุปกรณ์
รถยนต์ที่ส่งเสียงรบกวนประชาชน จัดโครงการความปลอดภัยในชุมชนโดยน าสื่อออนไลน์มาด าเนินการ
แจ้งเบาะแสข่าวสาร 
 ๓. วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี รายงานว่า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมในการ
ขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้แก่ฐานรากเศรษฐกิจและชุมชน โดยน้อมน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขับเคลื่อนด้วยพลังบวรแก่ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพิจารณาคือ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด ได้จัดให้มีกิจกรรมแบ่งปนัน้ าใจคนไทยไม่ทิ้งกัน อบรมความรู้ใหแ้ก่
กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผ้ามัดย้อม อาหารพ้ืนบ้าน ประมง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน กิจกรรมเปิด
ถนนวัฒนธรรมบางเสร่ กิจกรรมตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนประมงพ้ืนบ้าน หมู่ที่ ๔  
กิจกรรมร้อยเรื่องราวบางเสร่ ชุมชนชายทะเล เป้าหมายความส าเร็จคือต้องการยกระดับชุมชนบางเสร่
ให้เป็นชุมชนที่โดดเด่นในทุกมิติ 
 ๔. พัฒนาการจังหวัดชลบุรี รายงานว่า ได้รับงบประมาณจากส่วนราชการจังหวัดชลบุรี 
ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ๑๐ กลุ่ม อาทิ กลุ่ม
ขนมเปียกปูนกะทิสด กลุ่มหางเครื่อง กลุ่มกลองยาว กลุ่มเรือสปีดโบท กลุ่มผ้าบาติก กลุ่มแกงป่าและ
อาหารท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือให้น าเสนออัตลักษณ์ของตนเองเพ่ือน าไปสู่ระบบการท่องเที่ยว น าเสนอ



๑๑ 

ภาพลักษณ์ที่ท าให้คนรู้จัก ภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิดคลี่คลายลงก็จะจัดกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งได้จัดท าแผนฟื้นฟูพัฒนาในเบื้องต้นไว้แล้ว 
 ๕. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี รายงานว่า ภาคการท่องเที่ยวได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากให้ความรู้แก่ชุมชนด้านการตลาดและส่งเสริมการขายสินค้า การแนะน า            
สิ่งที่ชุมชนจะน าไปขายให้นกัท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ ในส่วนของพ้ืนที่แซนกบ์็อกซจ์ังหวัดชลบรุี ก าหนด
ไว้ ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอบางละมุง ศรีราชา สัตหีบและเกาะสีชัง พ้ืนที่สัตหีบเฉพาะพ้ืนที่นาจอมเทียน
และบางเสร่น าร่องการท่องเที่ยวหรือเรียกว่าบลูโซน ส่งเสริมบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพ่ือให้การ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลบางเสร่มีความยั่งยืนและมีเอกลักษณ์ 
 ๖. หน่วยงานประมงจังหวัดชลบุรี รายงานว่า โครงการประมงที่ได้ส่งเสริมคือการสนับสนุน
ท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือประมงท้องถิ่นบางเสร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับ
งบประมาณจากกรมประมง จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อยอดโครงการธนาคารไข่ปูนอกกระดอง น าแม่
ปูที่ไข่แก่สีขาวหรือว่าสีด ามาเพาะพันธุ์เป็นเวลา ๑-๒ วัน และปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งพบว่าปูม้า ๑ ตัว จะมี
ไข่เฉลี่ยประมาณห้าแสนถึงหนึ่งล้านฟองและมีอัตราการรอดชีวิต ประมาณ ๑ เปอร์เซ็นต์ การปล่อยแม่
ปูไข่แก่ลงสู่ทะเลก็จะได้ปริมาณปูม้าเพิ่มขึ้นสร้างรายได้แก่ชาวประมง และได้น างบประมาณส่วนหนึ่งไป
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตู้ปลา เครื่องปั่นไฟที่จะน ามาใช้ในกรณีไฟดับ กรมประมงจะสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะขยายไปในทุกอ าเภอของจังหวัดชลบุรี 
 ๗. หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี รายงานว่า ได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักรู้ในการดูแลตนเองและครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางตั้งแต่
เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ  รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ในระดับต าบลขึ้นที่ต าบลพลูตาหลวงและจะขยายผลไปทุกต าบล จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ ภายใต้โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันการค้ามนุษย์     
ในโลกออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเมื่อเกิดปญัหาเด็กจะปรึกษาใครและ
มีหน่วยงานใดจะเข้ามาช่วยเหลือได้ กระตุ้นให้เด็กทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตัวเอง ป้องกันภัย
ไม่ให้เกิดขึ้นในโลกออนไลน์โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ เนื่องจากพ้ืนที่ เป็น Blue Soul มีประชากร
หมุนเวียนกันเข้ามา ปัญหาหลักของจังหวัดชลบุรีคือการล่วงละเมิดทางเพศการล่อลวงเด็กไปท างาน
รวมถึงการถ่ายคลิปวีดีโอที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นความเสื่อมเสียจึงต้องมีแนวทางป้องกัน รวมทั้งการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดโดยมีการสุ่มตรวจหาเชื้อ ขอฝากคณะสมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันชุด
ตรวจ ATK ให้เพียงพอแก่สถานศึกษา เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการจัดซื้อชุดตรวจ 
รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดแรงงานเคลื่อนย้ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
 ๘. ทัพเรือภาคที่ ๑ รายงานว่า ปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมีด าริ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา ร่วมลงนาม MOU นพ้ืนที่ต าบลบางเสร่และต าบลเกร็ดแก้ว สนับสนุนโครงการว่ายน้ า
ข้ามอ่าวพัทยาเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
สนับสนุนการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชนบางเสร่ในการ
พัฒนาโครงการบวร วัด บ้าน โรงเรียน ณ วัดใหม่อยู่สงัด โรงเรียนเกล็ดแก้ว ชุมชนสาโรจน์ และชุมชน
เอื้ออารีย์สัมพันธ์ พัฒนาสวนสาธารณะบางเสร่ บริเวณชายหาดบางเสร่ กิจกรรมน้อมเกล้าถวายปลา
กะตักโครงการพระราชด าริโรคขาดสารไอโอดีนร่วมกับชุมชนบางเสร่ และจัดอาหารไปมอบให้กับเด็ก
ชาวดอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนขับเคลื่อนตาม



๑๒ 

แนวทางที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบไว้ว่า “ร่วมใจภักดิ์ รักชาติ ราษฎ์ศรัทธา” และพร้อมที่จะสนับสนุน
ร่วมกับส่วนราชการอื่นเพ่ือประชาชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
 ๙. เทศบาลต าบลบางเสร่ รายงานว่า อ าเภอสัตหีบมีเทศบาลที่ได้จัดตั้งขึ้น ๒ เทศบาล คือ
เทศบาลต าบลบางเสร่และเทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว ตามแผนพัฒนาเขตภาคตะวันออก ก าหนดให้      
ต าบลบางเสร่เป็นต าบลท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมมีจุดเด่นคือชุมชนประมง ส่งเสริมการท่องเที่ยวถนน
วัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ ต าบลบางเสร่มีประชากรทั้งหมด ๑๑,๐๐๐ คน จัดท าระบบเทคโนโลยีต้นแบบ
เพ่ือใช้ในระบบสารสนเทศในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบ One Stop Service ระบบ
สาธารณสุขสารสนเทศ ระบบการเสียค่าขยะออนไลน์ การพัฒนาเรื่องความปลอดภัยติดตั้งกล้อง      
วงจรปิด ๙๔ ตัว ในพ้ืนที่ ในส่วนของเขตชายทะเลมีความยาวประมาณ ๒,๗๐๐ เมตร เขตชายหาด
ท่องเที่ยว ๑,๕๐๐ เมตร ด้านความปลอดภัยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นเวรยามพ้ืนที่ชายหาดและพ้ืนที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ ช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เวลาฝนตกท าให้น้ าท่วมขัง จัดระบบบระบายน้ าลงสู่
ทะเลให้เร็วที่สุด 

๑๐. กลุ่มประชาชนประมงพ้ืนบ้านบางเสร่ รายงานว่า กรณีมีนักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะว่าจ้าง
เรือประมงพ้ืนบ้านท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มประมงพื้นบ้านมีความประสงค์ที่ขอรับการว่าจ้างเพื่อเป็นการสร้าง
รายได้อีกทางหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้เนื่องจากติดขัดในข้อกฏหมายบางประการ 

๑๒. ผู้อ านวยการชุมชนบ้านบางเสร่ ขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่มารับฟังปัญหาและมา    
เยี่ยมเยือนพบปะประชาชนและส่วนราชการ ซึ่งปัญหาของสถานศึกษาพบว่าขณะนี้ไม่มีต าแหน่งหรือ
งบประมาณในการว่าจ้างนักการภารโรงเป็นระยะเวลานานแล้ว การดูแลรักษาความสะอาดภายใน
โรงเรียนครู อาจารย์และนักเรียนต้องช่วยกันท าหน้าที่ ขอฝากไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้ช่วยจัดสรร
งบประมาณบรรจุนักการภารโรง และขอฝากสนับสนุนอุปกรณ์ชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอในการตรวจ
นักเรียน 

๑๓. กรมเจ้าท่า รายงานว่า พ้ืนที่ของต าบลบางเสร่มีการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย 
ธุรกิจ และการท่องเที่ยว กรมเจ้าท่ามีส่วนช่วยในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและมีแผนการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม การด าเนินงานที่ผ่านมาช่วยเรื่องการเสริมทรายชายหาดพ้ืนที่นาจอมเทียน เฟสแรก
คือระยะทางประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร พ้ืนที่ความยาวลงไปในทะเลประมาณ ๕๐ เมตร ในปี ๒๕๖๖ ได้มี
การบรรจุเรื่องการเสริมทรายชายหาดพ้ืนที่ต าบลบางเสร่พบว่ามีพ้ืนที่น้ ากัดเซาะ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่เกิน
ระยะเวลา ๕ ปี ก็จะเกิดการกัดเซาะค่อนข้างรุนแรง ไม่มีพ้ืนที่ชายหาดหลงเหลือรองรับการท่องเที่ยว  
ได้มีการประสานงานร่วมกับเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส ารวจพ้ืนที่ การวางรูปแบบและ
การออกแบบบูรณะพื้นที่ชายฝั่งบางเสร่ให้เกิดความยั่งยืน 
 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขอฝากสมาชิกวุฒิสภาช่วย
ขับเคลื่อนผลักดัน ระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากอ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรีก าหนดให้
เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC จึงควรเตรียมความพร้อมรองรบัในดา้นต่าง ๆ รวมถึง ระบบการศกึษา 
เนื่องจากในพื้นที่อ าเภอสัตหีบมีโรงเรียนระดับมัธยมคือโรงเรียนสิงห์สมุทร โรงเรียนภูตาหลวง โรงเรียน
สัตหีบพิทยาคม และโรงเรียนอาชีวศึกษา พบว่าโรงเรียนระดับมัธยมไม่เพียงพอในการรับนักเรียนเข้า
ศึกษาจึงต้องไปเรียนในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง และระบบสาธารณสุข พบว่าอ าเภอสัตหีบ มีโรงพยาบาล



๑๓ 

รัฐ ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลสัตหีบ กม ๑๐ ปัจจุบันบุคลากร
ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ รวมถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
 
กระทรวงมหาดไทย 

นายธวัชชัยศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๙ กล่าวว่า เรื่องการประมงและ
การค้ามนุษย์ หน่วยงานภาครัฐได้ท างานแบบบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานให้ความส าคัญเรื่อง
ดังกล่าว  เช่น หน่วยงานกองทัพเรือ (ศรชล) กรมประมง พม. ต ารวจน้ า กรมเจ้าท่า ร่วมกันตรวจตรา
เรือ โดยวิธีการสุ่มตรวจก็พบว่ามีการกระท าความผิดบา้งโดยส่วนใหญ่พบจากเรือที่ไม่ไดแ้จ้งการเขา้ออก
ให้ถูกต้องตามระเบียบ /เรื่องที่จะของบประมาณในการจัดท าเขื่อนตามที่ประชาชนน าเสนอไว้ หรือการ
ถมทรายบริเวณชายหาด ซึ่งได้ด าเนินการที่เมืองพัทยาแล้วนั้น ขอให้นายอ าเภอและส่วนที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ได้ประสานงานหารือร่วมกันจัดท าแผนงานพัฒนาจังหวัดก็จะพบแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม         /
ข้อกฎหมายบางประการก็มีความส าคัญที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ขอฝากกรมประมง เจ้าท่า หน่วยงาน
ท่องเที่ยว ส่วนที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาด้วย เรื่องการอัตลักษณ์ที่มคีวามโดดเดน่ทราบวา่มีการพิจารณา
แล้วแต่มีบางประการไม่ได้น าเสนออย่างครบถ้วนในห้วงเวลาจ ากัด  เช่น เรื่องการแปรรูปอาหาร 
การตลาดการค้าออนไลน์ /ส่วนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ได้รับงบประมาณ
การจัดฝึกอบรมสามารถที่จะจัดฝึกอบรมเรื่องที่เกิดความคุ้มค่าและต่อยอดได้ เช่น การส่งเสริมการค้า
ออนไลน์ ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

 
 
 
 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่พบประชาชนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนภาคตะวันออก คณะจะช่วยประสานงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ผลักดัน
ตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป และรู้สึกยินดีท่ี ดร. ศศิรัตน์ เผือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ได้มาร่วมรับฟังประเด็นต่างๆ ร่วมกับคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก โดยที่
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรก็ด ารงต าแหน่งในฐานะสมาชิกรัฐสภาเช่นกัน มีหน้าที่และ
อ านาจที่ได้ก าหนดไว้สิ่งส าคัญคือประโยชน์ของประชาชน วุฒิสภาก็จะช่วยขับเคลื่อนผลักดัน
ประสานงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงน าประเด็นปัญหาที่ประชาชนน าเสนอไปประสานกับ
คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของวุฒิสภา และขอฝากให้พ่ีน้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ ๓ เข็ม  
ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพ่ีน้องประชาชนให้ได้รับการฉีดวัคซีน      
ได้มีการสั่งซื้อวัคซีนเพื่อให้เพียงพอต่อการฉีดแก่ประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร กล่าวว่า กอ.รมน. รับผิดชอบโครงการ ต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน    
ได้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม แต่มีข้อสังเกตว่าควรก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้ชัดเจนว่าจะจัดท า
เรื่องใดและมีผลอย่างไร ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท างาน
แบบบูรณาการร่วมกัน ส าหรับโครงการ ต าบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จัดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ปรากฏอยู่ในแผนแม่บทในปี ๒๕๖๕ จะต้องมีการพัฒนาอย่างน้อย ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ของจังหวัด หรือ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ดังนั้นควรเขียนแผนว่าจะพัฒนาอย่างไร 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 



๑๔ 

ตัวอย่างเช่น การพัฒนาด้านรายได้ต้องก าหนดชัดเจนว่าพัฒนาจ านวนกี่คน/ต่อปี/ครัวเรือน และจะต้อง
ด าเนินการให้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปกรรม  

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กล่าวว่า ในฐานะที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา ดูแลเรื่องการศึกษา ขอฝากคณะครูอาจารย์ หากมีข้อปัญหาด้านการศึกษากส็ามารถ
ส่งหนังสือเรียน คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกได้ ส าหรับเรื่องการไม่
บรรจุนักการภารโรง พบว่าระเบียบได้มีการยกเลิกตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นต าแหน่ง
อื่นๆ ในเรื่องนี้ก็ขอรับเรื่องไว้เพื่อน าหารือตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่หลัก
ของครูอาจารย์คือการให้ความรู้และขับเคลื่อนการศึกษาแก่นักเรียน เป็นเรื่องที่บรรจุไว้ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ที่ได้พิจารณาในขณะนี้ ขอฝากบุคลากรการศึกษา ได้ศึกษา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ  

 พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ กล่าวว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ได้มีโอกาสร่วมด าเนินงานและหารือกับ EEC รวมถึงการติดตามในฐานะคณะกรรมการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก และตั้งค าถามกับหน่วยงาน EEC และส่วนที่
เกี่ยวข้องว่า ประชาชนหรือคนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC “ได้รับประโยชน์อย่างไร” ส่วนประเด็น
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนได้ฝากไว้การรองรับระบบสาธารณูปโภค การศึกษา และ
สาธารณสุข เป็นข้อมูลที่ได้ร่วมหารือมาอย่างต่อเนื่อง 

 นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ กล่าวว่า ขอฝากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและส่วน
ราชการจังหวัดทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการและพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เกิดความยั่งยืนในทุกด้าน เรื่อง
การท่องเที่ยวถ้ามองถึงวิถีชุมชนก็เป็นอัตลักษณ์ที่ดี แต่จะท าอย่างไรเพ่ือช่วยให้สินค้าในต าบลบางเสร่
เป็นเอกลักษณ์และเกิดความน่าสนใจเพิ่มยอดขายสร้างรายได้แก่ประชาชน 

พลเอก วสันต์ สุริยมงคล กล่าวว่า การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น และ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา นั้น คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ได้ทราบว่ามีการ
จัดสรรงบประมาณที่ภาครัฐควรจะสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ภาครัฐสนับสนุน
งบประมาณ ๒๘ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ได้ขอให้ภาครัฐช่วยเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประมาณ ๓๓ เปอร์เซ็นต์ รายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซี่งเป็นรายได้หลักขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศขณะนี้ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด ก็ได้เรียนท่าน
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบปัญหาดังกล่าว ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนฯ ขณะนี้ได้เสนอให้วุฒิสภาพิจารณากฎหมายส าคญัเกี่ยวกับ พรบ.การอุ้มหาย ในการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจากประชาชนมีหลายเรื่อง ซึ่งเรื่องร้องเรียนได้คณะกรรมาธิการได้รับล่าสุดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค ขอฝากผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โฮมสเตย์หรือรีสอร์ทขนาดเล็ก เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของผู้เข้าพักหากมีการสูญหายเจ้าของสถานที่ต้องรับผิดชอบและต้องดูแลไม่ให้เกิดความเสียหาย  

นางดวงพร รอดพยาธิ์ กล่าวว่า เรื่องการค้าออนไลน์เป็นเรื่องที่ทุกส่วนต้องร่วมกันสนับสนุน  
ให้การดูแล ในฐานะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ วุฒิสภา ก็ได้ติดตาม เรื่อง platform 
การค้าออนไลน์ การที่จะอาศัย platform จากข้างนอกมาด าเนินการอาจจะไม่สามารถที่จะรองรับงาน
ภายหน้าได้ จึงต้องน ามาพิจารณาหารือร่วมกันขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับงานตามแผนงานยุทธศาสตร์
ชาติ รวมถึงศึกษาระบบเทคโนโลยีห้เกิดความเสถียรภาพมากขึ้น เป็นวิถีทางการค้ายุคใหม่ที่จะต้อง
ขับเคลื่อนให้มีศักยภาพมากขึ้น 



๑๕ 

นายจิรชัย มูลทองโร่ย กล่าวว่า ได้มีโอกาสมาร่วมลงพ้ืนที่ร่วมกับคณะสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา          
คนที่หนึ่ ง เ พ่ือมาติดตามภารกิจงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยประสานให้หน่วยงานกรม
ประชาสัมพันธ์ ภาคที่ ๗ ติดตามภารกิจการลงพ้ืนที่ของคณะฯ และท าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจการลงพื้นที่ของคณะฯ ไปยัง ๘ จังหวัดของภาคตะวันออก วัตถุประสงค์คือมาไรบั
ฟังประเด็นปัญหาความคิดเห็นจากประชาช และส่วนราชการจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การประสานงานช่วย
ขับเคลื่อน ในฐานะท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา ก็ได้มีการติดตามเรื่องแรงงาน
ไทยและแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้หากพบปัญหาเรื่องนี้ส่วนราชการและประชาชนสามารถที่จะน าเรียนผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรีหรือส่งเรื่องให้แก่กระทรวงแรงงานพิจารณาได้ 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ขอฝากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพ้ืนที่ต าบลบางเสร่ 
อ าเภอ สัตหีบ รวบรวมประเด็นข้อหารือและข้อเสนอแนะจากคณะสมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการและ
ประชาชน น าสู่กระบวนการไขแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
รวมถึงศึกษาการจัดท าแผนให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งนี้ก็จะได้น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพ่ือ
รับทราบต่อไป  
 
 
 
 ด้านการประมง 
 ๑. ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงที่ไม่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งเกิดจากการ
บังคับใช้กฏหมายด้านการประมง 
 ๒. ชุมชนบางเสร่ต้องการเขื่อนกันคลื่นลม เพ่ือการอนุบาบสัตว์น้ าที่ศูนย์เพราะพันธุ์ปูไข่นอก
กระดอง  
 ๓. ปัญหาพ้ืนที่น้ ากัดเซาะบริเวณริมหาดบางเสร่ 
 ข้อสรุป 
 ปัญหาและความต้องการดังกล่าวเป็นการแก้ไขในระดับจังหวัดซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
บูรณาการ 
 - ประเด็น ข้อ ๑  กรมเจ้าท่าและส านักงานจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 - ประเด็น ข้อ ๒  กรมเจ้าท่าร่วมกับท้องถิ่นพิจารณาในการด าเนินการจัดท างบประมาณ 
 - ประเด็น ข้อ ๓  กรมเจ้าท่าได้บรรจุเข้าแผนงานฯ เพ่ือเสริมทราบบริเวณชายหาดบางเสร่ 
 ด้านการศึกษา 
 ๑. ต้องการให้เพ่ิมพนักงานราชการ ในต าแหน่งนักการภารโรงในสถานศึกษา 
 ๒. ต้องการเพ่ิมจ านวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๔-๖ 
 ๓. ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
 
 ข้อสรุป 
 ปัญหาและความต้องการดังกล่าวเป็นการแก้ไขในระดับจังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม  
บูรณาการ 

สรุปผลการรับฟังจากส่วนราชการและประชาชน 
 
 



๑๖ 

 - ประเด็น ข้อ ๑ และ ๒ อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมาย 
 - ประเด็น ข้อ ๓ ศึกษาธิการจังหวัดน าไปพิจารณาจัดสรรให้มีความเหมาะสม และ
คณะกรรมการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกด าเนินการจัดหาเพิ่มเติม 
 การเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนเพ่ือรองรับการขยายตัว EEC ในประเด็น 
 ๑. ระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า ประปา 
 ๒. การบริการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอระบบการดูแลผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง 
 ๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเอกลักษณ์ในพื้นที่ให้โดดเด่น 
 ข้อสรุป 
 ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นดังกล่าวคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออก รับทราบและจะน าสู่กระบวนการพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
 
 
  
 
 คณะฯลงพ้ืนที่พบปะกลุ่มเกษตรกรท าประมงบางเสร่ เพ่ือรับฟังการด าเนินงานของศูนย์การ
เรียนรู้เพาะพันธุ์ปูไข่นอกกระดอง และรับฟังการด าเนินงานด้านท่องเที่ยววิถีชุมชนต าบลบางเสร่ ของ
กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนต าบลบางเสร่ โดยมี นายบุญยัง นักร้อง รองประธานกลุ่มเกษตรกรประมง     
บางเสร่และนางสาววลีพรอินอนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
ให้ข้อมูลการด าเนินงานดังกล่าว และได้น าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มท าผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม 
และพวงมโหตร มาจัดแสดงจากนั้น ได้เยี่ยมชมการเพาะพันธุ์ปูไข่นอกกระดอง และปล่อยลูกปูสู่ทะเล 
 
สาระส าคัญ 
 ชุมชนท่องเที่ยวต าบลบางเสร่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน (เก่า) บ้านตลาดบางเสร่ ได้
ด าเนินงานท่องเที่ยวชุมชนตั้งแตป่ี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับการยอมรับการสนบัสนุน และการเข้าเที่ยวชม
พ้ืนที่ชุมชนจากหลายหน่วยงาน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานพัฒนาชุมขน จังหวัด
ชลบุรี กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครับและ
ภาคเอกชน โดยชุมชุมท่องเที่ยวต าบลบางเสร่ มีเป้าหมาย น าเสนอวิถีชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อาหารพ้ืนที่ การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน รวมถึงการจัดตั้งถนนสายวัฒนธรรมด้วยประวัติศาสตร์ทาง
วัฒนธรรมและเรื่องราวที่มีมายาวนาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. ศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์ปูไข่นอกกระดองกลุ่มเกษตรกรท าการประมงบางเสร่  
     - ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยขอความร่วมมือพ่ีน้องชาวประมงน าเรือมา
เทียบท่าที่บางเสร่ทั้ง ๒ สะพานดาวบางเสร่ และสะพานกลุ่มเกษตรกรท าประมงบางเสร่  มีเรือลอบปู
อวนและเรือเล็กชายฝั่งทั้งเป็นเรือพ้ืนฐานและพาณิชย์ ภายใต้การน าของนายส าราญ ก้องเสนาะ 
ประธานกลุ่มเกษตรท าการประมงบางเสร่ และมีผู้ด าเนินงานประกอบด้วย นายบุญยัง นักร้อง นางอัญ
ชิสา พรหมศิริ นายบรรเลง เร่งรีบ ร่วมถึงได้รัความร่วมมือจากนายอรรถกร กาลวันตวานิช เจ้าของ
สะพานดาวบางเสร่ร่วมกันด าเนินงาน  

จุดที่ ๒ ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์ปูไข่นอกกระดอง 
 



๑๗ 

     - ธนาคารปูไข่นอกกระดอง กลุ่มเกษตรกรท าการประมงบางเสร่ จัดตั้งขึ้นด้วยทุนทรัพย์ของ
กลุ่มเอง ในการเลี้ยงปูมีการลองผิดลองถูก ปูตายบ้างและบางส่วนเสียชีวิต ต่อมามีหน่วยงานกองวิจัย
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน สมุทรปราการ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยประมงแห่งชาติ 
กองตรวจการจังงหวัดชลบุรี  หน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี  อาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลุบรี และหน่วยงาน กอ.รมน. ร่วม
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ  
     - วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารปูไข่นอกกระดอง เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรปูในอ่าว
ไทยให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทดแทนการจับปูในค าที่ว่าจับร้อยปล่อยล้านเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ
ประมงทะเล ให้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียงอย่างอุดมสมบูรณ์ ให้เกิดความ
สามัคคีขจัดความขัดแย้งระหว่างประมงพ้ืนบ้านกับประมงพาณิชย์รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้แบ่งปันภูมิ
ปัญญาชาวบ้านให้กับนักท่องเที่ยวที่มาศึกษาดุงานในชุมชน 
 ๒. ถนนสายวัฒนธรรม จึงจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นการสืบสานต่อยอด วัฒนธรรมท้องถิ่นประมงบาง
เสร่ ชาวบ้านในชุมชนได้น าสินค้าและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านมาขายบ้างก็ขายของหน้าบ้าน บ้างก็มาขอฝาก
วาง มาเช่าพ้ืนที่ขาย ขายอาหารพ้ืนถิ่น เช่นปิ้งงบ หมึกน้ าด า ชุมชนใกล้เคียง ที่ได้รับการฝึกอาชีพ จาก
หน่วยราชการ ก็น าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว มาวางจ าหน่ายมากมาย เช่นผ้าบาติก พวงมโหตร จากชมรม
ผู้สูงอายุ ถนนวัฒนธรรมคือการขายของหน้าบ้าน ให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าใจถึง วิถีชุมชนและวิถี
ชาวบ้าน มากกว่า ให้หมู่บ้านเป็นตลาดนัดเพ่ือขายของ  ท าให้ชาวบ้านที่ขายของหน้าบ้าน ยังคงมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องไปเช่าที่ตามตลาด ไม่ต้องขนย้ายสินค้าค่ ามืด เพ่ือไปขายที่ไหน ประชาชนในพื้นที่
เริ่มมีอาชีพเสริมมีรายได้เพ่ิม ถนนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน จึงเป็นแหล่งสร้างอาชีพเสริม สร้าง
รายได้ให้คนในชุมชน รวมถึง มีที่พักรีสอร์ท เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมนต์เสน่ห์ของถิ่นประมง  
 ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนางสาววลีพร อินอนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี ได้ให้ค าแนะน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนมีการพัฒนาให้คนรู้จักผ่านสือต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สือออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่องทางให้คน
ในชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวใน 
 
 
 
 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธานคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ชื่นชมการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรประมงบางเสร่ และ
กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนต าบลบางเสร่ ซึ่งมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการ
สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ รวมทั้งการสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พร้อมทั้งให้ก าลังใจประชาชนชุมชนบางเสร่ให้ด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 
 จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้นั่งรถรางเยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน
ประมงบางเสร่ 
 
 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 



๑๘ 

ข้อร้องเรียนจากประชาชน 
ด้วยหนังสือ  
 รับหนังสือจากนางเบ็ญจา ศรีจินดา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแจ้งครอบครองและ
ขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๒/๒๕๖๐ 
ด้วยวาจา 
 ๑. นายบุญยัง นักร้อง รองประธานกลุ่มเกษตรท าประมงบางเสร่เรื่อง ขอเขื่อนกันคลื่นลม     
เนื่องจากบางเสร่หน้าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมของ
ทุกปี บางเสร่จะมีคลื่นลมแรงเรือประมงมาจอดขึ้นสัตว์น้ าล าบาก เรือท่องเที่ยวมาจอดรับนักท่องเที่ยว
ไม่ได้ที่ส าคัญน้ าขุ่นลูกปูไวอ่อนที่ปล่อยไปตายถ้าได้เขื่อนกันคลื่นปัญหาเหล่านี้จะหมดไป   
 ๒. กลุ่มเกษตรกรท าประมงบางเสร่ เรื่องความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับประมงจากการออกพระราชก าหนดแก้ไขการท าประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน  ไร้การควบคุม 
ท าให้พี่น้องชาวประมงได้รับความเดือดต้อนจากการบังคับใช้กฏหมายของเจ้าหน้าที่ 
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ภาพกิจกรรมการพบปะและหารือกับส่วนราชการ 
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ 



๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 

ภาพกิจกรรมการพบปะและหารือกับส่วนราชการ 
      ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์ปูไข่นอกกระดอง ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ 
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